

Vài kết quả và kinh nghiệm xây dựng huyện ủy 'bốn tốt" của Huyện ủy Mường La

Nguyễn Đình Lực

Bí thư huyện ủy Mường La (Sơn La)

Huyện chúng tôi được tỉnh ủy Sơn La chỉ đạo thí điểm thực hiện

Nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng. Một đoàn cán bộ các ban, các ngành tổng hợp của tỉnh, do đồng chí phó bí thư tỉnh ủy phụ trách, đã về Mường La trực tiếp nghiên cứu và giúp chúng tôi tiến hành xây dựng huyện ủy "bốn tốt".

Được Nghị quyết 136 và Chỉ thị 146 của Ban bí thư Trung ương Đảng soi sáng; nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, và chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân mình và toàn đảng bộ, đến nay, qua một năm xây dựng huyện ủy "bốn tốt", ở huyện chúng tôi, các tổ chức cơ sở đảng được phát triển và củng cố, phong trào cách mạng của quần chúng đã có nhiều biến chuyển mới, đồng thời bản thân Huyện ủy đã bước đầu kiện toàn được sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của mình.

Chúng tôi sơ bộ rút ra một vài kinh nghiệm, xin nêu lên để trao đổi với các đồng chí.

1 - Kiên trì đấu tranh để xác lập đúng đắn vị trí, trách nhiệm của cấp huyện đối với cơ sở.

Huyện chúng tôi có nhiều vùng có đặc điểm về kinh tế khác nhau; trong đó hình thành theo địa dư hai vùng chính, với diện tích và số xã gần bằng nhau, thuộc hai bên tả, hữu ngạn của sông Đà. Trước đây, ở huyện chúng tôi, có quan niệm phổ biến cho rằng: huyện là cấp trung gian, giúp tỉnh đôn đốc xã. Quan niệm sai lầm đó cộng với tình hình thực tế là Huyện ủy và các cơ quan huyện đều nằm ở các xã bên hữu ngạn sông Đà, nên chúng tôi chưa thấy hết trách nhiệm của mình

đối với cơ sở, nắm tình hình và chỉ đạo cơ sở, nhất là đối với các xã bên tả ngạn sông Đà chưa tốt. Khi nghiên cứu Nghị quyết 136, mới đầu Huyện ủy chúng tôi cũng nhất trí cần phải xác định đúng đắn vị trí và nhiệm vụ của cấp huyện đối với cơ sở. Nhưng đến lúc bàn về cải tiến lề lối làm việc và phân công cụ thể trong Huyện ủy nhằm chuyển mạnh sự lãnh đạo chỉ đạo xuống sát xã và hợp tác xã, thì một số đồng chí lại chưa thật thông suốt, có đồng chí nêu ý kiến "xuống xã chỉ được chê nhiều hơn khen"; hoặc có đồng chí mặc cả trước: "cơ sở yếu như vậy đây, sau này đừng phê nhau xuống không làm được việc gì". Một số ủy viên phụ trách ngành được phân công giúp đỡ một xã thì lại nêu khó khăn "hoàn cảnh, địa dư miền núi phân tán như thế này làm thế nào vừa phụ trách ngành lại vừa giúp đỡ một xã tốt được?" hoặc yêu cầu giải đáp dứt khoát: "Phụ trách ngành và giúp đỡ xã, việc gì là chủ yếu?". Những ý kiến trên đây thấy phần nào phản ánh khó khăn khách quan của phong trào trong huyện và của nhiều đồng chí huyện ủy viên trong Huyện ủy Mường La thời gian trước đây. Căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, chúng tôi thấy trước hết phải kiên trì đấu tranh để khắc phục bằng được mọi biểu hiện nhận thức không đúng về trách nhiệm của huyện đối với cơ sở. Có như vậy mới xây dựng được cho Huyện ủy và mỗi huyện ủy viên tinh thần trách nhiệm cao, đi sâu vào nắm vững đặc điểm, khả năng tiềm tàng của địa phương, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ dám làm, xây dựng được cho đảng bộ và bản thân Huyện ủy nhiệm vụ, phương hướng phấn đấu vươn lên, với ý chí cách mạng tiến công nhằm đóng góp hết sức mình vào sự nghiệp cách mạng của cả nước, đồng thời cải thiện từng bước đời sống của nhân dân trong huyện. Cũng có như vậy mới chuyển mạnh được sự chỉ đạo của cấp huyện, trước hết là của huyện ủy, xuống cơ sở tạo điều kiện cho huyện thiết thực giúp đỡ toàn diện cho xã, hợp tác xã tức là làm trọn trách nhiệm lãnh đạo và chỉ đạo của huyện đối với cơ sở.

Để đạt mục đích trên, vừa qua chúng tôi đã vận dụng nhiều biện pháp: Tổ chức cho Huyện ủy nghiên cứu nhiều lần Nghị quyết của Trung ương, nghiên cứu các thông báo của Ban bí thư, của Ban tổ chức trung ương; học tập kinh nghiệm của các đảng bộ bạn đã được giới thiệu trong tập san Xây dựng Đảng (như thông báo về kiện toàn cấp huyện ở Hải Dương). Dựa vào chương trình phấn đấu của Huyện ủy và mỗi huyện ủy viên, cứ 6 tháng một lần, chúng tôi kiểm điểm và phân loại huyện ủy viên theo tiêu chuẩn "bốn tốt"... trong đó chú trọng kiểm điểm trách nhiệm đối với cơ sở, một mặt làm cho các huyện ủy viên quán triệt tinh thần Nghị quyết của Trung ương; mặt khác chúng tôi phân công nhau xuống hướng dẫn cho cơ sở nghiên cứu Nghị quyết 136 và xuống trực tiếp chỉ đạo đại hội đảng bộ chi bộ cơ sở. Cứ như vậy, nghiên cứu Nghị quyết rồi lại làm, làm rồi lại đối chiếu với Nghị quyết để kiểm điểm, từng bước chúng tôi rút kinh nghiệm, bổ khuyết nâng dần nhận thức của Huyện ủy lên làm cho Huyện ủy thật sự nhất trí với Nghị quyết của Trung ương và quyết tâm thực hiện nguyên tắc đi sâu chỉ đạo cơ sở. Thấy nhiều huyện ủy viên hiểu biết còn yếu về quản lý hợp tác xã nông nghiệp, về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở, Huyện ủy chúng tôi kịp thời tổ chức cho các đồng chí đó học 7 bài học kinh nghiệm xây dựng, tổ chức cơ sở đảng và nghe báo cáo thực tế của xã thí điểm, phân tích chỗ mạnh, chỗ yếu và cách giải quyết của một số chi bộ xã. Chúng tôi đề ra khẩu hiệu: "mỗi huyện ủy viên phải có trình độ và làm được như bí thư chi bộ, chủ nhiệm hợp tác xã khá" đồng thời tổ chức cho Huyện ủy học về "ba quản, ba khoán". Kết quả là đã nâng được trình độ làm công tác đảng và chỉ đạo quản lý hợp tác xã nông nghiệp cho tất cả các huyện ủy viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí ấy giúp xã được tốt.

Đến nay, qua một năm thực hiện sự phân công mới theo nguyên tắc trên đây, có huyện ủy viên đã tự liên hệ: "Qua nhiều lần sinh hoạt, học tập, kiểm điểm, nay mới thực rõ trách nhiệm của mình được cấp ủy

phân công xuống trực tiếp chỉ đạo cơ sở". Các đồng chí phụ trách ngành kiêm giúp một xã đều xác nhận sự phân công như vậy là cần thiết và có thể làm tốt được. Nếu nhận rõ trách nhiệm, cố gắng nâng cao trình độ, và biết bố trí cách làm việc tốt thì chẳng những không gặp trở ngại, mà vẫn thường xuyên sát được thực tế phong trào ở cơ sở, nhìn chung được mọi vấn đề liên quan đến ngành mình để có chủ trương, biện pháp xây dựng, củng cố ngành tốt hơn. Cũng có thể chỉ đạo riêng ngành ngay ở xã mình phụ trách, qua đó rút kinh nghiệm lãnh đạo chung ngành trong toàn huyện (như đồng chí huyện ủy vừa làm trưởng phòng giao thông vừa giúp một chi bộ xã tốt). Trong thực tế, chưa đồng chí nào vì phụ trách xã mà công việc của ngành bị bê trễ, tuy có một số đồng chí còn lúng túng về lề lối làm việc, cần phải cải tiến tốt hơn nữa

2 - Xây dựng nhiệm vụ, phương hướng phấn đấu của đảng bộ huyện phù hợp với đặc điểm và khả năng tiềm tàng của địa phương

Nghiên cứu Nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng, huyện ủy chúng tôi tự kiểm điểm thấy trước đây mình chưa nắm vững đường lối, chủ trương của Trung ương đề ra cho các tỉnh miền núi (nhất là đường lối phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp) đồng thời chưa thực sự đi sâu vào thực tiễn của địa phương. Vì vậy chúng tôi chưa đề cao được tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong việc tìm hiểu và tích cực suy nghĩ để khai thác khả năng tiềm tàng của huyện. Đúng như một số đồng chí người địa phương đã tự liên hệ: "chính mình được để ra cái xứ này mà cũng chẳng hiểu hết khả năng của quê hương". Thường thường, đối với kế hoạch Nhà nước hàng năm, chúng tôi mới chỉ lo vận động, tổ chức nhân dân thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà tỉnh giao cho. Hàng năm, ngoài phần nghĩa vụ lương thực đóng góp cho Nhà nước, Mường La tuy có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp toàn diện, nhưng Huyện ủy chưa tạo ra được nguồn lợi đặc sản nào đáng kể, để góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa của tỉnh Sơn La cũng như vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của

cả nước. Nói riêng, về sản xuất lương thực, tức là một nhu cầu chiến lược đối với sản xuất chiến đấu và đời sống hiện nay, huyện chúng tôi cũng chưa xây dựng được cơ sở để phát triển thật vững chắc.

Căn cứ vào tinh thần của Nghị quyết 136 đưa vào phương hướng nhiệm vụ chung của tỉnh ủy và căn cứ vào vị trí, đặc điểm của huyện mình, Huyện ủy chúng tôi đã mở rộng dân chủ bàn bạc từ đại hội các tổ chức cơ sở đảng trở lên, nhằm xác định chỗ mạnh và chỗ yếu của phong trào. Trên cơ sở đó, Huyện ủy đã suy nghĩ và bước đầu chỉ ra được nhiệm vụ, phương hướng phân đấu của đảng bộ huyện tương đối phù hợp với đặc điểm và khả năng thực tế của địa phương nhất là phương hướng phát triển sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc. Chúng tôi đã xác định được rằng: có thể và cần phải làm tốt công tác thủy lợi để phục vụ thâm canh tăng năng suất lúa, hoa màu, đồng thời làm tốt việc tăng vụ, tăng diện tích lúa nương, nhất định chúng tôi sẽ thu hoạch thêm mỗi năm hàng trăm tấn lương thực. Mường La có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh chăn nuôi, gia súc. Trên những đồng cỏ, có thể tăng nhanh được đàn gia súc tập trung như trâu bò... Ngoài việc nuôi lợn, nhiều nơi có thể nuôi được dê. Dê sinh sản rất nhanh, nếu tích cực nuôi thì chỉ vài ba năm sau sẽ có một nguồn thực phẩm rất lớn. Huyện chúng tôi còn có thể xây dựng những vùng tập trung trồng các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như lạc, vừng, đỗ tương, cánh kiến bông. Còn nghề rừng thì ít, nhiều nơi nào trong huyện cũng có thể kinh doanh được. Đi đôi với việc xây dựng phương hướng chung của toàn huyện, chúng tôi xây dựng phương hướng cho từng vùng như vùng trồng bông gồm bốn xã, vùng quanh thị trấn thì sản xuất lương thực, thực phẩm và trồng cây ăn quả, lấy gỗ, vùng tả ngạn sông Đà thì sản xuất lương thực và phát triển mạnh cây công nghiệp. Trong mỗi loại cây trồng và gia súc, chúng tôi đều xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cao hơn trước nhằm ngày càng đóng góp được nhiều hơn cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa và chống Mỹ, cứu nước, đồng thời nâng cao đời sống của nhân dân các dân tộc trong huyện, Trong quá trình xây dựng phương hướng nhiệm vụ trên đây, chúng tôi đã xác định lại và nâng cao nhận thức của bản thân cũng như cho toàn đảng bộ, về vị trí của huyện Mường La về trách nhiệm của Huyện ủy đối với sự nghiệp cách mạng chung của cả hai miền Nam Bắc, đồng thời khắc phục các tư tưởng lệch lạc như: rụt rè, bảo thủ, ngại khó, thực chất là hữu khuynh, không dám mạnh dạn suy nghĩ, phấn đấu vươn lên.

Nhờ xây dựng được nhiệm vụ, phương hướng chính xác như quy vùng sản xuất và xác định được cụ thể các khâu yếu, mạnh, nên năm qua sự chỉ đạo của Huyện ủy chúng tôi đã tương đối toàn diện, đồng thời đã biết tập trung vào việc giải quyết các biện pháp cơ bản nhất Việc chỉ đạo đối với từng vùng từng xã cũng có phương hướng cụ thể dứt khoát hơn. Các ngành huyện cũng rất phấn khởi, vì phục vụ được cơ sở chủ động và đắc lực hơn. Chính đó là nguyên nhân rất cơ bản giúp cho phong trào trong huyện chúng tôi năm qua đạt được sự chuyển biến, tiến bộ mới. Diện tích, năng suất lúa ruộng trong hai vụ liên đều tăng hơn mọi năm. Đảng chú ý là Mường La đã chuyển được trên 100 héc ta hoa màu trên nương xuống ruộng, tạo điều kiện thuận lợi để thâm canh tăng năng suất hoa màu. Chăn nuôi, nhất là đại gia súc, phát triển khá, tạo được cơ sở điển hình tốt về nuôi lợn. Một số cơ sở mới chăn nuôi tập trung đang được hình thành. Các xã đều chuyển biến khá mạnh mẽ về làm thủy lợi nhỏ, diện tích nương được cày, cuộc tăng gấp ba lần so với năm trước. Lâm nghiệp bước đầu có tiến bộ, so với năm trước nạn cháy rừng giảm bảy lần, việc trồng cây ăn quả kết hợp với trồng rừng đã được chú trọng, nhất là vùng ven thị trấn. Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp trước đây kém, đến nay đã được củng cố khá hơn. Nhiều hợp tác xã đã xây dựng được phương hướng, kế hoạch sản xuất cả năm. Một số hợp tác xã nhỏ đã tự nguyện xin hợp nhất thành hợp tác xã quy mô lớn và yêu cầu huyện giúp đỡ thêm để xây dựng cơ sở vật

chất và kỹ thuật. Vừa rồi Mường La đã được báo cáo điển hình tại hội nghị các hợp tác xã tiên tiến toàn tỉnh.

Cùng với những tiến bộ mới về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và xây dựng, củng cố các hợp tác xã nông nghiệp, công tác phòng không sơ tán, giữ vững trật tự trị an được bảo đảm tương đối tốt. Đồng thời các mặt công tác khác, nhất là về giáo dục phổ thông, bổ túc văn hóa, cũng được đẩy mạnh.

3 - Gắn chặt việc xây dựng huyện ủy với việc xây dựng các chi bộ cơ sở và các ngành huyện.

Ngay từ đầu, khi bắt tay vào kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của Huyện ủy, chúng tôi đã đặt vấn đề: Muốn xây dựng được huyện ủy "bốn tốt" thì phải có nhiều huyện ủy viên "bốn tốt", phải xây dựng được các tổ chức cơ sở đảng và các ngành huyện "bốn tốt". Việc xây dựng bản thân huyện ủy và mỗi huyện ủy viên phải gắn bó rất chặt chẽ và thường xuyên với việc xây dựng chi bộ cơ sở và các ngành huyện, vì rằng, đối tượng lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy là các ngành và các tổ chức cơ sở đảng trong huyện. Muốn đánh giá và công nhận một huyện ủy có đạt tiêu chuẩn "bốn tốt" hay không là phải căn cứ vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy đối với các ngành và các tổ chức cơ sở đảng, biểu hiện cụ thể ở sự tiến bộ đồng đều, mạnh mẽ, vững chắc của phong trào toàn huyện, mặt khác, chỉ có thông qua việc lãnh đạo chỉ đạo các ngành, các tổ chức cơ sở đảng, thông qua phong trào cách mạng của quần chúng trong sản xuất, chiến đấu, bản thân huyện ủy mới được rèn luyện và trưởng thành về tư tưởng, tổ chức, trình độ hiểu biết, tác phong.

Với nhận thức trên, bước đầu chúng tôi đã thực hiện được tốt một số biện pháp sau đây để gắn việc xây dựng Huyện ủy với xây dựng các chi bộ cơ sở đảng và các ngành huyện:

Chúng tôi đưa nội dung, yêu cầu của cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" vào nghị quyết của các đại hội đảng bộ cơ sở, nhận định chỗ mạnh, chỗ yếu của từng chi bộ và giúp cho từng chi bộ xác định được phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của mình, dựa theo phương hướng, nhiệm vụ chung của huyện đảng bộ. Các huyện ủy viên được phân công xuống trực tiếp chỉ đạo đại hội đảng cho từng cơ sở, truyền đạt Nghị quyết 136 của Trung ương ngay từ bước chuẩn bị, xác định rõ trách nhiệm của cơ sở đối với việc xây dựng đảng bộ huyện, xây dựng Huyện ủy "bốn tốt". Kết quả là đại hội đảng ở cơ sở thắng lợi đã tạo ra khí thế vươn lên mạnh mẽ; góp phần quyết định vào thắng lợi chung của đại hội đảng bộ huyện, củng cố được sự nhất trí cao trong Huyện ủy và toàn đảng bộ.

Sau đại hội đảng bộ huyện, từng thời gian, gắn với việc thực hiện nghị quyết của đại hội, chúng tôi đã coi trọng chỉ đạo công tác xây dựng đảng, coi đó là khâu quyết định, khâu then chốt để đẩy mạnh và củng cố phong trào. Cụ thể là tổ chức cho Huyện ủy và các chi bộ học tập bảy bài học kinh nghiệm xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt" trước khi bước vào vụ mùa năm 1967. Tiếp đó chúng tôi mở rộng việc tổ chức cho chi bộ, tổ đảng, đảng viên tự phê bình trước quần chúng và động viên quần chúng phê bình chi bộ, tổ đảng, đảng viên, tổng kết việc học tập và vận dụng bảy bài học nói trên trước khi chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân 1967-1968. Trong năm qua cứ 6 tháng một lần, Huyện ủy chúng tôi chỉ đạo việc phân loại, công nhận chi bộ "bốn tốt" và thông báo chính thức cho tất cả các cơ sở.

Thực hiện một số biện pháp trên, gắn liền với việc chỉ đạo các nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu, phục vụ đời sống của quần chúng địa phương chúng tôi đã nâng được chất lượng lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng lên một bước. Số chi bộ "bốn tốt" và khá trước đây mới có khoảng 10% nay đã đạt tới 66% trong tổng số chi bộ toàn huyện. Một

số chi bộ kém đã được củng cố; một ít chi bộ tuy còn yếu, nhưng cũng đã có chuyển biến.

Chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho các ngành nghiên cứu Nghị quyết 136, xác định trách nhiệm của các ngành tham gia xây dựng đảng bộ mở rộng dân chủ để các ngành góp ý kiến về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy. Chúng tôi bàn với các ngành kiểm điểm, xây dựng chức năng, cải tiến lề lối làm việc chung của ngành và quy định chức trách cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên, phấn đấu để trở thành ngành "bốn tốt" (nội dung ngành "bốn tốt" dựa theo nội dung "bốn tốt" của huyện ủy vận dụng cụ thể vào ngành). Đến nay, từng ngành, từng cán bộ, nhân viên đã xây dựng được phương hướng phấn đấu cụ thể. Do đó, tinh thần trách nhiệm của các thủ trưởng cơ quan được nâng lên, anh chị em cán bộ, công nhân viên càng thêm tin tưởng và phấn khởi, tích cực công tác. Từ chỗ trước đây Huyện ủy chỉ đạo các ngành rất yếu nay chúng tôi đã huy động được các ngành phục vụ tốt cho công tác trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh được nhiều mặt công tác phục vụ tốt cho cơ sở và xây dựng Huyện ủy. Lề lối làm việc giữa Huyện ủy và ủy ban hành chính được quy định rõ ràng và thực hiện tốt. Chúng tôi đang dần dần khắc phục tình trạng Huyện ủy sa vào sự vụ và choán việc của các cơ quan chính quyền.

Đối với bản thân Huyện ủy, chúng tôi đã thực hiện được chế độ sinh hoạt phê bình và tự phê bình, xếp loại huyện ủy viên. Nội dung sinh hoạt dựa vào chương trình phấn đấu của từng người, nhằm phát huy chỗ mạnh, khắc phục chỗ yếu, hoàn thành trách nhiệm đã được Huyện ủy phân công.

Vừa qua chúng tôi xoáy vào kiểm điểm mấy vấn đề chính là: nắm đờng lối chủ trương, chính sách của Đảng, học tập nâng cao trình độ quản lý kinh tế và hiểu biết khoa học kỹ thuật nông nghiệp, tác phong đi sâu, đi sát giúp đỡ cho cơ sở, tinh thần đoàn kết nội bộ... Từng

đồng chí tự kiểm điểm, tự xếp loại; tập thể Huyện ủy trên tình giúp đỡ, sau đó mỗi đồng chí lại tiếp tục vạch phương hướng phấn đấu mới.

Trước khi tự kiểm điểm ở Hội nghị Huyện ủy, các huyện ủy viên đều được kiểm điểm và phân loại theo tiêu chuẩn đảng viên "bốn tốt" ở chi bộ. Sau khi Huyện ủy tự kiểm điểm, chúng tôi có thông báo công khai cho các ngành và cơ sở. Vì vậy các đồng chí huyện ủy viên, nhất là những đồng chí được xếp loại trung bình, càng lo lắng về trách nhiệm của mình và cố gắng phấn đấu vươn lên, đạt tiêu chuẩn huyện ủy viên "bốn tốt".

Đến nay, Huyện ủy chúng tôi đã qua hai lần kiểm điểm, tự xếp loại, không khí đấu tranh nội bộ thẳng thắn, cởi mở, đạt chất lượng khá. Tập thể Huyện ủy cũng như từng huyện ủy viên qua mỗi lần kiểm điểm nói chung đều có tiến bộ. Đáng mừng là nội bộ Huyện ủy chúng tôi ngày càng đoàn kết nhất trí; Huyện ủy ngày càng đi sát giúp đỡ thiết thực cho các chi bộ xã tốt hơn.

Tuy bước đầu chúng tôi đã kiện toàn được sự lãnh đạo và chỉ đạo của bản thân, nhưng chúng tôi cũng tự thấy là chất lượng lãnh đạo của Huyện ủy chúng tôi chưa cao. Hiện chúng tôi còn nhiều thiếu sót và nhược điểm như: chỉ đạo thực hiện cuộc cách mạng kỹ thuật, đi vào thâm canh tăng năng suất trong nông nghiệp chưa mạnh. Vừa qua trước thắng lợi của vụ đông - xuân, một số đồng chí trong chúng tôi đã chớm xuất hiện tư tưởng thỏa mãn. Trình độ hiểu biết về nhiều mặt giữa các đồng chí trong Huyện ủy còn chênh lệch nhau. Tác phong chỉ đạo của chúng tôi chưa thật đi sâu, đi sát hợp tác xã; chúng tôi chưa thật đi sâu, đi sát hợp tác xã; chúng tôi chưa thật đi sâu vào thực tiễn để học hỏi, rèn luyện và trưởng thành hơn nữa trong phong trào cách mạng, sôi nổi của quần chúng.

Chúng tôi quyết phấn đấu mạnh mẽ hơn để mau chóng được trở thành huyện ủy "bốn tốt".

